

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสะลงง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สว่าง	ภู่พัฒน์วิบูลย์	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒. ดร.ทินกร	นำบุญจิตต์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รศ.ดร.ประพันธ์	ธรรมไชย	รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔. ดร.ณรงค์	คองประเสริฐ	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๕. ผศ.ดร.สารุ่ง	ตันตระกุล	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๖. นายบุญรัตน์	วงศ์ใหญ่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์	อัครชู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ดร.พิสิษฐ์	โคตรสุโพธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.ดร.วรรณวดี	มัลล้าพอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ	วิทิตานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัจชัย จตุรสิทธา		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร	สร้อยอินตะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. อ.ดร.ณัด	บุญชัย	รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔. รศ.ดร.วัชรพงษ์	วัฒนกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕. ผศ.ดร.อนุวัติ	ศรีแก้ว	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖. ผศ.เกษรา	ปัญญา	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. ผศ.ดร.กรวีร์	ชัยอมรไพศาล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. อ.นิมิต	วุฒิอินทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๙. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์	อาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๐. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์	ชัยมัง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. ผศ.พรพิมล	วงศ์สุข	รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

## 1 ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

2	๑. รศ.ดร.ธเนศ	ศรีวิชัยลำพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3	๒. ดร.นิพนธ์	คำพา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4	๓. นางอรรวรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5

## 6 ผู้เข้าร่วมประชุม

7	๑. นายนาธาธิป	ปากหวาน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
8	๒. นางสาวมนสิชา	รัตนกิจ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
9	๓. นางสาวปราณีศา	จันทร์มา	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
10	๔. นางสาวพัชรินทร์	สมพุดิ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
11	๕. นางสาวณัฐกานต์	ชั้นไชย	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
12	๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล	แสงงาม	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
13	๗. นายอุดมศักดิ์	ปัญญาอินทร์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
14	๘. อ.อำนาจ	โกวรรณ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
15	๙. นายมารุต	เปี่ยมเกตุ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
16	๑๐. นายเจนณรงค์	สุวรรณณะ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17	๑๑. นายอนันต์	หมุ่ผื่น	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
18	๑๒. นายวรารูธ	จันทร์ส	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
19	๑๓. รศ.ดร.กัลทิมา	พิชัย	รองอธิการบดี
20	๑๔. ผศ.ดร.ปทรมศรี	นาคนิษฐนนต์	รองอธิการบดี
21	๑๕. ผศ.ดร.ไกรสร	ลักษณะศิริ	ผู้ช่วยอธิการบดี
22	๑๖. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล	แก้วศิริ	คณบดีคณะครุศาสตร์
23	๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฐ	พลวัน	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
24	๑๘. ผศ.เดชาวิทย์	นิลวรรณ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
25	๑๙. ผศ.สุรศักดิ์	นุ่มีศรี	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26	๒๐. อ.ดร.วรจิตต์	เศรษฐพรพงศ์	คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
27			และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
28	๒๑. ผศ.นิล	พันธุ์คงชื่น	รองคณบดี แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29	๒๒. ผศ.ดร.ศศิพันธ์	สุขบุญพันธ์	ผู้ช่วยคณบดี แทนคณะครุศาสตร์
30	๒๓. อ.ดร.บังอร	ฉัตรรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
31	๒๔. ผศ.เยี่ยมลักษณ์	อุดาการ	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
32	๒๕. ผศ.ดร.สุชานาฏ	สิตานุรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
33	๒๖. นางศิริเพ็ญ	ผ่องจตุรัส	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
34	๒๗. นางสุนี	พนันตา	ผู้อำนวยการกองคลัง
35	๒๘. นางประไพ	ปรีชา	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
36	๒๙. นางสาวกมลรัตน์	แสนใจงาม	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
37	๓๐. นางสาวณัฐวดี	อริยะวงษ์	นิติกร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
38	๓๑. นายวัชร	ไทยบัณฑิต	นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

2  
3 ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งต่อ  
4 ที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วย  
5 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วม  
6 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามลำดับ

7 เมื่อกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
8 ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

9  
10 **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

11  
12 **๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม**

13  
14 นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
15 แจ้งเรื่องการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการลงพื้นที่  
16 ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
17 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
18 วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

19  
20 **การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**  
21 **ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรับฟังผลกระทบจากสถานการณ์**  
22 **การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน**  
23 **ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
24 **ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี**

25  
26 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
27 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ พลเอก  
28 ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ  
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรับฟังผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
30 ๒๐๑๙ ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและ  
31 บริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  
32 เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อธิการบดีและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง  
33 รวมทั้ง ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่  
34 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ

35 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำเสนอข้อมูลผลกระทบ  
36 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละจังหวัด รวมทั้ง  
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
38 เชียงใหม่ พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
39 ต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

นอกจากนี้ ในช่วงปลายพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษเรื่องคุณลักษณะ  
บัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ ๒๑ แก่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกชั้นปี จำนวนกว่า  
๘๐๐ คน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำนักศึกษาเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างบัณฑิต  
ราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิดด้วย  
องค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่  
(๑) ทักษะการคิดเชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย (๒) ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา  
(๓) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และ  
(๔) ทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไป  
ในอนาคต

## มติสภามหาวิทยาลัย

### รับทราบ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่อาทิตย์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์  
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(อว.) ได้เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
จำนวน ๑๘ แห่ง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ  
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระยะที่  
๑ และระยะที่ ๒ ณ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

## มติสภามหาวิทยาลัย

### รับทราบ

## ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย

### ๑.๒.๑ การลาออกจากตำแหน่งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของ  
อธิการบดีนั้น บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล รองอธิการบดี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการ  
สภามหาวิทยาลัย ด้วยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบงานบริหารหลายด้าน ทำให้ไม่

1 สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 2 เป็นต้นไป จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

3

4 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

5

6 **มติสภามหาวิทยาลัย**

7 รับทราบ การลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ของ รองศาสตราจารย์  
 8 ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

9

10 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 11 เชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓  
 12 ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 13 ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ วรรคสอง

14

15 **มติสภามหาวิทยาลัย**

16 เห็นชอบให้ยกระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อน

17

18 **๔.๓ พิจารณาแต่งตั้ง**

19

20 **๔.๓.๑ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

21

22 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 23 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติแต่งตั้ง  
 24 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี เป็นเลขานุการ  
 25 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น

26 บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 27 ราชภัฏเชียงใหม่ จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การประชุม  
 28 และการดำเนินการของกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 29 เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 30 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี เป็นเลขานุการ  
 31 สภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

32

33 **มติสภามหาวิทยาลัย**

34 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี  
 35 เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม  
 36 (ร่าง) คำสั่งที่นำเสนอ

37

38 จากนั้น สภามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เข้าห้องประชุม  
 39 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑.๓.๒ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การ  
ประชุมสภามหาวิทยาลัยดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๖)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติหน้าที่  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติสภามหาวิทยาลัย**

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
จำนวน ๑๑ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คำสั่ง ที่นำเสนอ ดังนี้

- |                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             |
| ๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ              | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             |
| ๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา            | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             |
| ๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ            | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             |
| ๕. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์         | เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม          | เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๗. นางสาวณัฐกานต์ ชันไชย             | เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๘. นายอนันต์ หมูฝั้น                 | เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๙. นายเจนณรงค์ สุวรรณะ               | เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๑๐. นายวรารุจ จันทรส                 | เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๑๑. นางศรีเพ็ญ คำปัญญา               | เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนำไปใช้ให้ทัน  
การปฏิบัติ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม คือ  
เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ และ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)

**มติสภามหาวิทยาลัย**

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ และระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)



## มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๒ คน ตามบัญชีรายชื่อที่นำเสนอ

### ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ

#### ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๐๗๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

#### ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. นางอรรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑) ย่อหน้าแรก ตามที่ระบุว่า “...มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....” เห็นว่าไม่ควรระบุปี พ.ศ. .... ต่อท้าย หากระบุไว้จะหมายความว่าข้อบังคับฉบับนี้ใช้สำหรับปี พ.ศ. .... นี้ เท่านั้น เพราะฉะนั้นเห็นควรตัดคำว่า “พ.ศ. ....” ที่ต่อท้ายย่อหน้าแรกออก ๒) ข้อ ๓ ควรนำข้อความตั้งแต่คำว่า “...ทั้งนี้ หากแนวปฏิบัติใดไม่ปรากฏในข้อบังคับนี้ อนุโลมให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓” เขียนแยกเป็นข้อใหม่ต่างหาก

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัดชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) ชื่อข้อบังคับที่ใช้คำลงท้ายคำว่าระดับปริญญาตรีแต่พอดูเนื้อหาข้างในแล้ว มีการพูดถึงระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรพิเศษด้วย ซึ่งไม่สื่อความหมาย ควรปรับข้อความให้สื่อความหมายให้ถูกต้อง ๒) ข้อ ๖ ที่ระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นผู้เรียนได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความพิการศาสนา หรือสัญชาติ” โดยหลักการเห็นด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วบุคคลที่จะมาเรียนวิชาเกี่ยวกับเครดิตต่าง ๆ ในมหาลัยราชภัฏระดับปริญญาตรี จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ระดับหนึ่ง เช่น ต้องสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น ๓) หากจะนำเนื้อหาความรู้ไปเทียบหน่วยกิตมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปรียบเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างวิชาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาที่จะนำไปเทียบโอนหรือไม่ ๔) ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีความพร้อมก็สามารถจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับบัณฑิตศึกษาไปด้วยได้



1                    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
 2 สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ๑) ชื่อข้อบังคับควรตัดคำว่า “ระดับปริญญาตรี” ออก  
 3 เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เรียนมหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้ทั้งระดับประกาศนียบัตร  
 4 อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ๒) ควรทบทวนคำนิยามศัพท์ในข้อบังคับทั้งหมดและคำนิยามศัพท์บางตัว  
 5 หายไป เช่น การเทียบโอนประสบการณ์ กรรมการบริหารวิชาการ เป็นต้น ๓) ควรพิจารณาทบทวนนิยามศัพท์  
 6 คำว่า “บุคคลทั่วไป” กับ “นักศึกษา” เนื่องจากทั้งสองสถานะหมายถึงผู้เรียนเช่นเดียวกัน ๔) มหาวิทยาลัยจะ  
 7 กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างไร เนื่องจากมีการจัดการศึกษาทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และ  
 8 ระดับหลักสูตรฝึกอบรม ๕) สำนักทะเบียนและประมวลผลควรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ  
 9 หลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิตทั้งระบบ ตั้งแต่การรับนักศึกษา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา การลงทะเบียน  
 10 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การเทียบโอนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การเทียบโอนประสบการณ์ การสะสม  
 11 หน่วยกิต ตลอดจนการวัดและประเมินผล ๖) ไม่เห็นด้วยกับความในข้อ ๘ (ก) ที่ระบุว่า “...ให้คณะที่ประสงค์  
 12 จะเปิดดำเนินการระบบคลังหน่วยกิต เลือกหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีขึ้น...”  
 13 เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งหลักสูตร ควรให้เปิดเป็นรายวิชาก็ได้ ๗) คุณสมบัติ  
 14 ผู้เรียนข้อ ๙ (๑) และข้อ ๙ (๒) เห็นว่า น่าจะไม่ใช่คุณสมบัติ แต่เป็นความต้องการของผู้เรียนมากกว่า

15                    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์  
 16 ประจำ ให้ข้อคิดเห็นว่า ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยควรกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนแบบกว้าง ๆ ไม่ควรเจาะจง  
 17 เนื่องจากจะเป็นข้อผูกมัดต่าง ๆ ตามมา ทั้งนี้ หากพิจารณาจากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
 18 วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรระบุ  
 19 กว้าง ๆ ว่า ไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิ

20                    ๕. พลตำรวจโทวุฒิชัย วิฑิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
 21 ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตเห็นว่า มีหลายรูปแบบ แต่ละมมหาวิทยาลัยก็ออก  
 22 ระเบียบที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน เท่าที่ศึกษาค้นคว้าอาจแบ่งได้ ๔ รูปแบบ ดังนี้

23                    **รูปแบบที่ ๑** วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกระเบียบ ประกาศ  
 24 โดยการจัดตั้งหน่วยงานระดับวิทยาลัยเข้ามารับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีแนวทางดังนี้

25                    ๑) ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการ  
 26 เรียนรู้ตลอดชีวิตแบบครบวงจร

27                    ๒) ไม่จำกัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และยังเปิดการอบรม/สัมมนา  
 28 ออนไลน์ ซึ่งระบบนี้ทำให้ทุกคณะที่เปิดสอนวิชาต่าง ๆ เข้ามาร่วมสอนและเปิดอบรมให้สะสมหน่วยกิตได้ด้วย

29                    ๓) วิชาที่เปิดใหม่หรือที่เปิดสอนนักศึกษาสามารถนำมาจากมหาวิทยาลัยไหนก็ได้  
 30 เพื่อนำเข้าระบบคลังหน่วยกิตแต่ต้องสมัครและเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะนำเข้าระบบคลัง  
 31 หน่วยกิตได้

32                    ๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะสำหรับ  
 33 การดำเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตเพื่อทำหน้าที่แนะนำให้คำปรึกษาการเรียนเกี่ยวกับการสะสม  
 34 หน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

35                    ทั้งนี้ จากข้อความที่ระบุว่าคณะที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการระบบคลังหน่วยกิต  
 36 ให้เลือกหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีขึ้นไปมาจัดการศึกษา เป็นแนวคิดที่ดี  
 37 แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องนำมาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม

1 **รูปแบบที่ ๒** การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการในรูปของ  
 2 คณะกรรมการอำนวยการระบบคลังหน่วยกิต ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย และออกประกาศ  
 3 ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ฯ เห็นว่ารูปแบบนี้เหมาะสมกับ  
 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่อาจจะนำมาปรับใช้และนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมได้

5 **รูปแบบที่ ๓** การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 6 ว่าด้วย การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่  
 7 ต้องการลงทะเบียนเพื่อเรียนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตหรือเพื่อเก็บหน่วยกิตสามารถนำเอาหน่วยกิตที่อื่น  
 8 มาเทียบโอนได้หากลงทะเบียนครบตามรายวิชาที่เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด บุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอ  
 9 สำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้ ส่วนการเทียบโอนรายวิชาหรือการเทียบโอนหน่วยกิตหรือ  
 10 การศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

11 **รูปแบบ ๔** รูปแบบผสมผสาน เป็นการนำหน่วยกิตของผู้เรียนจากคณะอื่นมาเทียบเคียงและ  
 12 เรียนหลักสูตรที่เปิดใหม่ซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรแบบเดิมหรือหลักสูตรใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถนำเอา  
 13 หน่วยกิตมาเทียบเคียงหรือนำประสบการณ์ความรู้มาเทียบกับหลักสูตรอื่นได้

14 โดยสรุปคือ ๑) ทุกคนเรียนได้ตลอดเวลา ๒) ควรพิจารณาว่ารูปแบบ/แนวทางใดที่สามารถ  
 15 นำมาจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เป็น  
 16 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองตรงตามความต้องการของชุมชน ๓) มหาวิทยาลัยอาจจะมี  
 17 หลักสูตรใหม่ ๆ เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตก็ได้ ทั้งนี้ข้อบังคับฯ จะต้องตอบปัญหา  
 18 การศึกษาในสังคมปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำไปปฏิบัติได้อย่างคล่องตัว ดังนั้น  
 19 มหาวิทยาลัยควรมีผู้รับผิดชอบเฉพาะในการดำเนินการระบบคลังหน่วยกิต ควรสร้างความพร้อมเรื่องสถานที่  
 20 ระบบคลังเก็บความรู้ และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อหน่วยงานว่า “วิทยาลัยการศึกษา  
 21 ตลอดชีวิต” ก็ได้ ดังนั้น ควรนำข้อบังคับฯ ดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขให้สามารถนำมาบังคับใช้ได้อย่างมี  
 22 ประสิทธิภาพ

23 ๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้ข้อคิดเห็นว่า  
 24 ๑) ขอสนับสนุนเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้ามาเรียน นั่นคือเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
 25 ตลอดชีวิต ๒) ควรเน้นการบริหารจัดการและการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓) ไม่ควรระบุข้อความในข้อบังคับ  
 26 ฉบับนี้ที่ระบุว่า “...หากจะไม่ประสงค์จะรับปริญญาหรืออนุปริญญา...” ทั้งนี้หากผู้เรียนไม่ประสงค์รับปริญญา  
 27 แสดงว่าผู้เรียนคนนั้นไม่ต้องการผลการเรียนมาเทียบในหลักสูตรเพื่อให้ครบตามเงื่อนไข แต่สามารถมานั่งเรียน  
 28 ได้ซึ่งเป็นการให้โอกาสผู้เรียน ๔) หลักสูตรที่มีอยู่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับรูปแบบการจัดเข้าในระบบคลัง  
 29 หน่วยกิตโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน

30 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 31 ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ ๑) หากจะดำเนินการให้เต็มรูปแบบตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
 32 วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
 33 ควรดำเนินการให้เต็มรูปแบบอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีระเบียบ/ข้อบังคับที่สามารถ  
 34 ขอเทียบโอนรายวิชาได้โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักควรเป็นหน่วยงานเฉพาะที่เข้ามาดำเนินการและต้องมี  
 35 นักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร เรื่องการเทียบโอนฯ ๒) มหาวิทยาลัยควร  
 36 พิจารณาเลือกระหว่างการนำเอาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วมาจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต หรือการเทียบโอน  
 37 หน่วยกิตจากการฝึกอบรมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 38 ๓) ข้อบังคับฯ ฉบับนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ควรเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ไปก่อนจากนั้นพัฒนาให้คณะที่รับผิดชอบ

1 หลักสูตรเป็นผู้ดูแล สำหรับสำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นเพียงหน่วยงานรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากเริ่มต้น  
2 ด้วยกรวยกร่างข้อบังคับฯ ในเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาจจะไม่สามารถ  
3 ดำเนินการได้ ดังนั้นจึงควรต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้

4 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้  
5 ข้อคิดเห็นว่า ข้อบังคับที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการเริ่มต้น เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรจัด  
6 การศึกษาระบบคลังหน่วยกิตโดยกำหนดกรอบข้อบังคับดังกล่าวไว้กว้าง ๆ ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
7 ดร.สายสมร สร้อยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอไว้แล้ว จากนั้นจะต้องพิจารณาว่า  
8 มหาวิทยาลัยควรจะเลือกรูปแบบไหนในการบริหารจัดการศึกษาดังกล่าว หากได้รูปแบบแล้วจึงพิจารณาออก  
9 ระเบียบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

10 ๙. พลตำรวจโทวุฒิ วิจิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ  
11 เพิ่มเติมว่า ๑) ควรพิจารณาเรื่องโครงสร้างของการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตเป็นลำดับแรกก่อน  
12 เนื่องจากประกาศกระทรวงฯ ระบุว่า ต้องจัดให้มีบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะสำหรับการดำเนินงาน  
13 ในระบบคลังหน่วยกิต ๒) มหาวิทยาลัยจะเลือกรูปแบบไหนในการบริหารจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต

#### 14 มติสภามหาวิทยาลัย

15 ๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการ  
16 ศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... รายละเอียดตามที่นำเสนอ

17 ๒. มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุง  
18 แก้ไข แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

19 ๒๐  
21 ๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
22 ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี  
23 ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย  
24 ถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

25  
26 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบ  
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร  
28 และเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  
29 ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่  
30 ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒/๒๕๖๓ นั้น

31 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม  
32 เอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

#### 33 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

34 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์  
35 ประจำ ให้ข้อคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยจำกัดกรอบค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี  
36 และวงเงินดังกล่าวรวมกรณีค่าทันตกรรม ๓,๐๐๐ บาท ไว้ด้วย เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณากรอบวงเงินแคบ  
37 เกินไป อาจจะกระทบกับความรู้สึกของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้

๒. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ตามระเบียบฯ ฉบับเดิม เมื่อบุคลากรไปใช้สิทธิ  
สวัสดิการของตนแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยไม่เกินปีละ  
๒๐,๐๐๐ บาท กรณีที่เป็นประเด็นคือ ค่าทันตกรรม เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ไปใช้สิทธิในสถานพยาบาล  
ที่แจ้งประกันตนไว้ แต่ไปใช้สิทธิ์ที่คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโดยมีสิทธิการรักษา จำนวน ๙๐๐ บาท ซึ่งจะมี  
ส่วนเกินค่ารักษาดังกล่าว บุคลากรจึงนำมาเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย ในการนี้คณะกรรมการบริหาร  
งานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรกำหนดวงเงินกรณีค่าทันตกรรม เป็นเงิน  
จำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อปี

๓. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้ข้อคิดเห็นว่า  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้สอบถามความเห็นของบุคลากรหรือไม่ว่า  
ได้เปรียบเทียบระหว่างการกำหนดเพดานขั้นสูงของการรักษาพยาบาลแต่ละโรคกับการเปิดกว้างในการเบิก  
รักษาพยาบาลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือไม่ เนื่องจากเป็นสิทธิและสวัสดิการของบุคลากร รวมทั้งญาติ  
สายตรงคือ เหม่าจ่าย ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยใช้ไปหมดแล้วก็แสดงว่าญาติสายตรงไม่สามารถเบิกได้ อย่างไรก็ตาม  
หากวงเงินที่นำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลเกินกำหนดก็ต้องเสนอเรื่องให้อธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณี

๔. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระเบียบการเบิกจ่ายและส่วนเกิน  
ค่ารักษาพยาบาลทุกกรณีของบุคลากรจะไม่แตกต่างจากข้าราชการ การเบิกจ่ายจะอ้างอิงตามระเบียบ  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

๕. ดร.ณัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้อำนวยการตำแหน่งบริหาร ให้ความเห็นเห็นว่า  
**หลักคิดที่ ๑** เรื่องนี้เป็นการบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้มาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน  
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ค่าจ้างกับสวัสดิการ กรณีของการกำหนดค่ารักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยได้  
ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรแล้วจึงออกระเบียบและกำหนดวงเงินเบิกจ่ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี  
โดยหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องบริหารเงินอุดหนุนนี้ให้เพียงพอสำหรับปีนั้น ๆ หากไม่เพียงพอต้องนำ  
เงินรายได้มาสมทบ **หลักคิดที่ ๒** การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือกรณี  
พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายนั้น มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้สอบถามผู้มีส่วนได้เสีย  
หรือไม่ เมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายของกระทรวงการคลังออกระเบียบมาให้ข้าราชการปฏิบัติแต่ละฉบับ  
กระทรวงการคลังก็ไม่ได้ดำเนินการสอบถามข้าราชการก่อนออกระเบียบ ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยต้องกำหนด  
วงเงินนั้น เนื่องจากมีปัญหาในทางปฏิบัติกรณีคลอดบุตรกับกรณีทันตกรรม กรณีคลอดบุตรถ้าตามหลักการ  
รักษาพยาบาลทั่วไปต้องไปใช้สิทธิที่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้แสดงเจตจำนงไว้ แต่เมื่อคลอดบุตรสามารถ  
ไปคลอดโรงพยาบาลไหนก็ได้ สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรเพียง ๑๗,๐๐๐ บาท  
กรณีทันตกรรมเช่นเดียวกันบุคลากรสามารถไปรักษาที่คลินิกเครือข่ายประกันสังคมก็สามารถนำไปเสร็จมาเบิก  
ค่ารักษาพยาบาลได้

๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้ความเห็น  
เพิ่มเติมว่า ข้อแตกต่างในเรื่องสิทธิสวัสดิการในระบอบราชการในการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่มีกำหนดวงเงิน  
๒๐,๐๐๐ บาท บิดามารดาป่วยก็ใช้สิทธิเบิกตรง มหาวิทยาลัยควรเห็นใจบุคลากร ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
หรือรับฟังข้อคิดเห็นก็จะหมดปัญหาข้อโต้แย้งเหล่านี้ได้

1 **มติสภามหาวิทยาลัย**

2 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่า  
3 รักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่  
4 ความตายของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่นำเสนอ

5  
6 **๔.๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
7 **ว่าด้วย เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ**  
8 **ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....**  
9

10 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบ  
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของพนักงาน  
12 มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้  
13 ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

14 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม  
15 เอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

16  
17 **มติสภามหาวิทยาลัย**

18 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินเพิ่มสำหรับ  
19 ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง)  
20 ระเบียบฯ ที่นำเสนอ

21  
22 **๔.๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
23 **ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร**  
24 **สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....**  
25

26 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบ  
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
28 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
29 ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

30 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม  
31 เอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

32  
33 **ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

34 ๑. พลดำรงโจทฎมิ วิฑิตานนท์ กรรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า  
35 ประเด็นข้อความในระเบียบ “ข้อ ๓ บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้  
36 แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน” **ควรแก้ไขเป็น** “ข้อ ๓ บรรดา ข้อบังคับ  
37 ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้  
38 ระเบียบนี้แทน ความจริงควรจะเขียนว่า ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ  
39 ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน”

๒. ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากเป็นภาษาทางกฎหมาย วิธีการเขียนได้ระบุไว้ในคู่มือแบบการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา มีนัยยะต่างกันคือ ๑) ระเบียบนี้กำหนดไว้แล้วต้องใช้ตามระเบียบนี้ ๒) ระเบียบอื่นใดอาจจะไม่ได้ กำหนดไว้แต่มีความคล้ายกัน หากขัดหรือแย้งกับระเบียบที่กำหนดไว้ต้องใช้ระเบียบนี้แทน

๓. นางอรรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า เห็นพ้องกับ ความเห็นของ ดร.ถนัด บุญชัย ประกอบกับได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งได้ออกคู่มือแบบการร่างกฎหมาย โดยมี ๒ นัยยะ นัยยะแรกคือ กำหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้ นัยยะที่ ๒ คือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ รวมทั้งหัวข้อระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ จะต้องยกคำว่า “ฉบับที่ ๒” ไปอีกบรรทัดหนึ่ง และ พ.ศ. .... ที่ออกระเบียบ ฉบับนั้น ๆ ก็ต้องยกไปเขียนอีกบรรทัดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำรูปแบบการร่าง กฎหมายที่ถูกต้องมาใช้ปฏิบัติแล้ว

### มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่นำเสนอ

**๔.๔.๕ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนด  
จำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน  
วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓**

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนด จำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข ๔.๔.๕ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

### ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัณชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า ประกาศฉบับนี้จะช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ได้มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร นานาชาติมากขึ้น ทั้งนี้จะต้องเป็นบทความวิจัยจากโครงการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยไว้กับมหาวิทยาลัย เท่านั้น ประกอบกับการขอตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันจะต้องดำเนินการตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเฉพาะแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ได้ให้ความสำคัญต่อกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่

1 ของผู้ร่วมงานทุกคนทำในส่วนไหน อย่างไร และลงนามรับรอง โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First  
2 author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา ซึ่งจะเป็นตัว  
3 ชี้ชัดของการมีส่วนร่วมในการทำวิจัย และจะทำให้ให้นักวิจัยต้องแสดงความสามารถในเชิงวิชาการเพื่อเข้าสู่การที่  
4 จะเป็น First author หรือ corresponding author

5 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
6 ให้ข้อสังเกตว่า “ข้อ ๑๗ การขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้ขอทุนสนับสนุน  
7 ได้ไม่เกิน ๒ เรื่อง ต่อปีงบประมาณ” หมายความว่า ผู้ขอทุนไม่ประสงค์จะรับค่าตีพิมพ์สามารถรับเป็นเงิน  
8 รางวัลได้ไม่จำกัดหรือไม่

9 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้  
10 ข้อคิดเห็นว่า ประเด็นคำตอบแทนจะสัมพันธ์กันระหว่างการตีพิมพ์และเงินรางวัล ถ้าได้ตีพิมพ์บทความวิจัย  
11 หรือบทความวิชาการก็มีสิทธิ์ได้เงินรางวัลเหมือนกัน

12 ๔. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญญาชัย จตุรสีทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
13 ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้ดูแลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนเรื่องของทุนสมทบค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (page  
15 charge) ซึ่งวารสารทุกฉบับจะต้องมีค่าตีพิมพ์หรือเงินรางวัลหรือนักวิจัยบางท่านอาจขอค่าปรับปรุง/แก้ไข  
16 ผลงานได้ด้วยเพื่อนำไปดำเนินการในส่วนของการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
17 มีเงื่อนไขในการเบิกเงินดังกล่าวว่า หากเป็นเงินงบประมาณรายได้ต้องเบิกจ่ายได้ครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หาก  
18 เบิกจ่าย ๒ ครั้ง อาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ ประเด็นนี้จึงกลายเป็นเหตุผลที่นักวิจัยจะต้องพิจารณาว่า  
19 จะรับเงินแบบไหนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง

#### 21 มติสภามหาวิทยาลัย

22 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
23 ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลา  
24 ที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓  
25 รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่นำเสนอ

#### 27 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน

28 - ไม่มี -

#### 31 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล

32 - ไม่มี -

#### 36 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

37 - ไม่มี -

1 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

2

3 **๖.๑ ความสำคัญของที่มาของคำว่า “ราชภัฏ”**

4 **และประเด็นข้อคำถามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน**  
 5 **ของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี**

6

7 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำเสนอและ  
 8 ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

9 ๑. มหาวิทยาลัยควรเน้นย้ำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทราบถึงพื้นฐานที่มาของคำว่า “ราชภัฏ”

10 ๒. การเข้ารับการสัมภาษณ์ในฐานะตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็น  
 11 ข้อคำถามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่ง  
 12 คณบดี ว่า สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งได้ชี้แจงและให้เหตุผลต่อ  
 13 คณะกรรมการชุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นแจ้งข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณา  
 14 ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินที่ให้ไว้ต่อไป

15

16 **มติสภามหาวิทยาลัย**

17 **รับทราบ**

18

19 **๖.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป**

20

21 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัดชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า การประชุมสภา  
 22 มหาวิทยาลัยครั้งต่อไปเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยปกติหรือเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่อ  
 23 อิเล็กทรอนิกส์

24 จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
 25 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสะลงง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง  
 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยรูปแบบปกติ

27

28 **มติสภามหาวิทยาลัย**

29 **รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓**  
 30 **โดยเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยรูปแบบปกติ**



1 เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

2

3 **พัชรินทร์ สมพุดิ**

4 (นางสาวพัชรินทร์ สมพุดิ)

5 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

6 ผู้จัดรายงานการประชุม

7

8

9 **นราธิป ปากหวาน**

10 (นายนราธิป ปากหวาน)

11 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

12 ผู้ตรวจรายงานการประชุม

13

14

**มนสิชา รัตนกิจ**

(นางสาวมนสิชา รัตนกิจ)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดรายงานการประชุม

**ชาตรี มณีโกศล**

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

